

Công tác phòng cháy, chữa cháy phải được thực hiện thường xuyên, liên tục



Đổng chí Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Đó là một trong những chỉ đạo của đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá kết quả 10 tháng thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trong tình hình mới từ chức sáng ngày 5/11. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí:

Nguyễn Khắc Thân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, sự cố gắng, nỗ lực của các ban, bộ, ngành, địa phương và các lực lượng chức năng, nòng cốt là lực lượng công an, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy

nhiên, còn một số ngành, địa phương triển khai thực hiện thiếu quyết liệt, nhiều tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục kịp thời. Theo báo cáo của Bộ PCCC và CNCH, phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm (đình chỉ 4 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp gần 590 triệu đồng). Tại hội nghị, thông qua các ý kiến tham luận, các đơn vị, địa phương đã làm rõ nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp tiếp

hại gần 230 tỷ đồng và 207ha rừng. Trong đó, xảy ra 50 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg, các ban, bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Qua đó đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của cơ quan quản lý, tổ chức và người dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại Thái Bình, từ đầu năm đến hết tháng 10/2023 không xảy ra cháy, nổ. Toàn tỉnh đã xây dựng được 1.958 tổ liên gia an toàn PCCC, 955 điểm chữa cháy công cộng; thành lập, kiện toàn 218 đội PCCC cơ sở. Công an tỉnh phối hợp, tổ chức kiểm tra 2.824 cơ sở, kiến nghị 6.120 nội dung liên quan đến công tác PCCC và CNCH, phát hiện, xử lý 24 trường hợp vi phạm (đình chỉ 4 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp gần 590 triệu đồng).

Tại hội nghị, thông qua các ý kiến tham luận, các đơn vị, địa phương đã làm rõ nguyên nhân tồn tại và đề xuất giải pháp tiếp

tục nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; để thực hiện tốt, hiệu quả nhiệm vụ này cần tiếp tục đổi mới tư duy trong tổ chức, thực hành, tiếp cận và phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước cùng với sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp. Thủ tướng yêu cầu thủ trưởng các ban, bộ, ngành, các địa phương nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đưa ra những giải pháp căn cơ để thực hiện hiệu quả công tác PCCC trong tình hình mới. Các ban, bộ, ngành, địa phương sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại đã được chỉ rõ, có giải pháp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác PCCC và CNCH. Bám sát chức năng, nhiệm vụ được giao, các cấp, các ngành sớm hoàn thiện những quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn kỹ năng về PCCC và CNCH cho nhân dân; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm minh những vi phạm liên quan đến PCCC và CNCH.

▶ 141 làng nghề được cấp bằng công nhận

Những năm qua, nghề và làng nghề của Thái Bình được duy trì, phát triển, một số làng nghề suy giảm đã được phục hồi. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay trên địa bàn tỉnh có 141 làng nghề được cấp bằng công nhận, trong đó có 22 làng nghề chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản; 4 làng nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ; 4 làng nghề xử lý, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề; 107 làng nghề sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát; 4 làng nghề phục vụ đời sống dân cư nông thôn.

Trong các làng nghề còn hoạt động có hơn 1.000 doanh nghiệp, HTX với 67.473 lao động, doanh thu 11.691 tỷ đồng. Ngoài ra, 106 làng có nghề nhưng không được công nhận đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 50.000 lao động. Ngoài việc phát triển các nghề truyền thống đã du nhập thêm một số nghề mới góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Các hoạt động khuyến công được thực hiện hiệu quả, tác động tích cực đến du nhập nghề, phát triển nghề và làng nghề.

LƯU NGÂN

▶ KIẾN XƯƠNG

Tổng giá trị sản xuất 10 tháng đạt gần 10.000 tỷ đồng

10 tháng năm 2023, huyện Kiến Xương đã triển khai thực hiện tốt và hoàn thành 85/85 nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023.

Huyện chú trọng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đồng thời, chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Kết quả, 10 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng 6,08% so với cùng kỳ, bằng 67,9% kế hoạch năm.

Để đạt mục tiêu tổng giá trị sản xuất năm 2023 tăng 10,50% trở lên so với năm 2022, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục chủ động, linh hoạt giải quyết các vấn đề tồn tại; tăng cường tuyên truyền, vận động, phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các xã, thị trấn hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm.

THU THUY

ĐÔNG HƯNG

Tập trung trồng cây vụ đông ưa lạnh

Những ngày này, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân huyện Đông Hưng huy động nhân lực ra đồng trồng và chăm sóc cây vụ đông ưa lạnh với mong muốn vụ đông thắng lợi.



Nông dân xã Mê Linh (Đông Hưng) tập trung trồng khoai tây vụ đông để bảo đảm thời vụ tốt nhất.

Trên cánh đồng thôn Vinh Hoa, xã Trọng Quan, không khí trồng cây vụ đông diễn ra rất khẩn trương. Bà con ra đồng từ sớm. Ông Bùi Văn Kiên, thôn Vinh Hoa chia sẻ: Gia đình tôi neo người nhưng hàng chục năm qua chưa bỏ vụ đông nào bởi thời gian trồng giữa 2 vụ lúa không tận dụng trồng cây vụ đông bỏ đất đó cũng phí; đặc biệt, trồng khoai tây ưa lạnh vất vả nhưng thu nhập gấp nhiều lần trồng lúa. Năm nay tôi trồng trên 1 mẫu khoai, trong đó chủ yếu là ruộng mướn. Thời tiết thuận, đất để làm, giống khoai tây được chính quyền hỗ trợ bảo đảm chất lượng, tôi đã tranh thủ trồng xong toàn bộ diện tích.

Dù đã cao tuổi nhưng bà Vũ Thị Hoa, thôn Vinh Hoa vẫn cùng mọi người ra đồng từ sớm để trồng khoai tây. Bà Hoa cho biết: Trồng khoai tây giờ nhân lực, phần lớn các công việc nặng nhọc như làm đất, lên luống đã có máy móc hỗ trợ, chi phí nhiều nhất là giống thì nhà nước hỗ trợ, tôi chỉ việc làm rãnh, đặt khoai xuống, lấp đất, phủ rạ. Tôi và một số hộ còn được các cháu học sinh ra

trồng giúp. Bao giờ khoai lên thì tôi vun đất vào gốc và chăm sóc theo đúng hướng dẫn của HTX DVNN xã. Mong năm nay thời tiết ủng hộ để khoai tây sinh trưởng, phát triển tốt, sai củ hơn năm ngoái.

Là địa phương có truyền thống trồng cây vụ đông, luôn dẫn đầu huyện về diện tích trồng khoai tây ưa lạnh, vụ đông năm nay cũng không phải ngoại lệ, nông dân xã Trọng Quan phần đầu trồng 145ha, trong đó khoai tây 45ha trở lên, khoai lang 7ha, còn lại là rau màu các loại. Ông Trần Minh Bằng, Giám đốc HTX DVNN xã cho biết: Để đạt diện tích đề ra, HTX chỉ đạo các thôn quy vùng cấy lúa sớm, thu hoạch khẩn trương, làm đất nhanh để trồng cây vụ đông, tập trung trồng cây thể mạnh của địa phương là ngô, khoai tây. HTX huy động hàng chục máy làm đất tạo thuận lợi cho bà con cấy nhanh tiến độ trồng cây vụ đông. Với khoai tây, HTX hỗ trợ kho lạnh cho bà con bảo quản giống, đồng thời tìm mua giống khoai tây theo hỗ trợ của nhà nước bảo đảm chất lượng; tổ chức tập huấn hướng dẫn

bà con cách trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh cho cây, khuyến cáo bà con giảm đạm, tăng kali, tự làm phân vi sinh để bón cho khoai tây; tổ chức khơi thông dòng chảy tập trung ở các vùng sản xuất vụ đông để cung cấp nước và tiêu thoát nước kịp thời... Tuyên truyền, vận động các hộ mượn hoặc thuê ruộng để mở rộng diện tích cây vụ đông. Tránh tình trạng "được mùa mất giá", ngay từ đầu vụ HTX tiếp tục kết nối với một số đại lý, doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản cho bà con.

Trên cánh đồng xã Lô Giang, ông Nguyễn Văn Mây, thôn An Bình đang nhanh tay phủ rơm rạ cho luống khoai tây. Ông chia sẻ: Năm nay tôi vẫn trồng 1,5 mẫu ngô và 5 sào khoai tây ưa lạnh. Các năm trước với cây ngô, tôi trồng thành nhiều đợt để có ngô bán suốt mùa còn năm nay tôi trồng tập trung một đợt thu hoạch cuối năm. Khoai tây nhờ có máy móc hỗ trợ, tôi cũng đã trồng xong. Năm nay thời tiết khó khăn, chưa có gió đông, thuận cho trồng khoai tây. Ngô ngọt của gia đình đã bắt đầu cho thu hoạch, giá ổn

định. Bình quân 1 sào trồng ngô, khoai tây thu được 5 triệu đồng, gấp 3 - 4 lần cây lúa, vì vậy tôi và nhiều gia đình ở Lô Giang năm nào cũng duy trì vụ sản xuất thứ ba trong năm này.

Vụ đông năm nay huyện Đông Hưng phần đầu gieo trồng trên 5.000ha, trong đó trên 2.700ha cây ưa lạnh, chủ lực là bí, ngô, khoai tây, su hào, cải bắp, súp lơ... Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Huyện khuyến khích các xã trồng cây thể mạnh của địa phương, mở rộng diện tích các loại rau củ, quả có hợp đồng tiêu thụ, có đầu ra ổn định, quy thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung ổn định theo quy trình sản xuất rau an toàn, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, chủ động trồng rải vụ, xen canh, gối vụ để cho hiệu quả kinh tế cao. Hầu hết các xã trên địa bàn huyện đều trồng cây vụ đông, song tập trung nhiều nhất ở các xã có truyền thống với cây trồng đặc thù như: bí ở Đông Xá, Bạch Đằng; bí, dưa chuột và rau ưa lạnh ở An Châu; khoai tây ở Trọng Quan, Mê Linh; ngô ở Lô Giang; rau màu các loại ở Phú Châu... Để khuyến khích nông dân các địa phương duy trì, mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, huyện tiếp nhận và hỗ trợ 100% giống bí xanh, bí đỏ, 70% giống khoai tây và hỗ trợ một số loại hạt giống rau. Năm nay cũng là năm đầu tiên huyện liên kết với doanh nghiệp tổ chức trồng ớt xuất khẩu ở một số xã với tổng diện tích khoảng 20ha, hộ tham gia trồng sẽ được hỗ trợ 450.000 đồng/sào và được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, được bao tiêu sản phẩm. Huyện chỉ đạo các địa phương huy động máy móc sau gặt tổ chức làm đất ngay để bà con trồng cây vụ đông, đồng thời làm tốt việc điều tiết nước hợp lý, vì vậy đầu vụ dù có mưa lớn nhưng một số cây vụ đông nông dân đã trồng cũng không bị ảnh hưởng.

Đến nay Đông Hưng đã cơ bản hoàn thành trồng cây vụ đông ưa lạnh, chuyển trọng tâm sang chăm sóc, đồng thời tập trung thu hoạch cây vụ đông ưa ấm. Với sự chủ động, linh hoạt trong chọn giống cây trồng, chăm sóc của nông dân và sự hỗ trợ tích cực của cấp ủy, chính quyền, vụ đông ưa lạnh năm nay hứa hẹn tiếp tục được mùa.

THU HIỀN

Tăng thu nhập nhờ nuôi tôm công nghệ cao

Thành lập năm 2021, HTX Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt (Thái Thụy) chứng minh việc nông dân ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm đã tạo nên sự khác biệt.

Với 7 ao nuôi tổng diện tích 1ha, anh Tạ Văn Diễn, xã Thái Đô (Thái Thụy), thành viên HTX Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt đã có 6 năm nuôi tôm theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, khi HTX thành lập, anh Diễn tiên phong tham gia để học hỏi, nâng cao kỹ thuật nuôi. Anh cho biết: Không chỉ là nơi chia sẻ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nuôi tôm, HTX còn hướng dẫn chúng tôi chủ động luân canh giữa các vụ nuôi nhằm tái tạo chất lượng môi trường ao nuôi, loại bỏ mầm bệnh của vụ trước để hạn chế dịch bệnh. Thành viên cũng được mua con giống, thức ăn chăn nuôi uy tín nhằm hạn chế rủi ro, tổn thất trong quá trình nuôi.

HTX hiện có 7 thành viên là các hộ nuôi tôm trên địa bàn xã Thái Thượng, xã Thái Đô. Diện tích nuôi tôm của HTX đều sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, mỗi năm cung ứng ra thị trường hơn 100 tấn tôm. Dẫn chúng tôi thăm mô hình nuôi tôm của mình, anh Nguyễn Xuân Sứ, Giám đốc HTX cho biết: Nuôi trồng thủy sản nói chung, nuôi tôm nói riêng là nghề truyền thống của các xã ven biển. Tuy nhiên, người nuôi phải có kinh nghiệm

và kỹ thuật cao. Anh cho biết: Chúng tôi thường nói "nuôi tôm là nuôi nước" bởi hiệu quả nuôi phụ thuộc lớn vào môi trường nước. Nếu như nuôi tôm quảng canh, 100% diện tích ao nuôi được sử dụng để ương dưỡng, nuôi tôm thì nuôi theo hướng ứng dụng công nghệ cao chỉ sử dụng khoảng 30% diện tích cho nuôi trực tiếp. Diện tích còn lại bố trí ao ương tôm giống, đặc biệt là hệ thống ao lắng để lọc sinh học và xử lý mầm bệnh trước khi cấp nước vào ao nuôi. Với cách làm này tránh được rủi ro về dịch bệnh từ nguồn nước, đất. Tham gia HTX, thành viên phải thực hiện đúng quy trình sản xuất thời vụ, bảo đảm con tôm sản xuất ra sạch. Chính vì thế, tôm thu hoạch đến đâu thương lái thu mua đến đó với giá bán ổn định từ 200.000 - 230.000 đồng/kg tùy kích cỡ tôm.

Việc chuyển từ cách nuôi truyền thống ẩn nhiều nguy cơ rủi ro sang mô hình nuôi tôm theo hướng công nghệ cao có hợp tác, liên kết như hướng đi của HTX Thanh niên nuôi trồng thủy sản và dịch vụ thương mại Tiến Đạt là xu thế tất yếu để ngành thủy sản phát triển hiệu quả, bền vững.

NGÂN HUYNH



Nuôi tôm theo hướng công nghệ cao đòi hỏi đầu tư hạ tầng vùng nuôi lớn.